



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2554

พาณิชย์ชงบริจาคข้าวช่วยญี่ปุ่น

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า กำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้รับความเสียหาย อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบว่ามีผลต่อการค้าและการลงทุนของไทยที่เข้าไปทำตลาดในญี่ปุ่นอย่างไร เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงาน จึงไม่สามารถคาดการณ์ตัวเลขความเสียหายได้ แต่หลังจากที่ได้หารือกับทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในญี่ปุ่นทั้ง 3 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) แล้ว คือ โตเกียว โอซากา และฟูกูโอกะ แล้ว จะนำข้อมูลมาประเมินแล้วหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

"ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยทั่วโลกเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยให้รายงานกลับมาทุกสัปดาห์ เพื่อหาแนวทางรับมือได้ทัน เพื่อปรับแผนรับมือการส่งออกไม่ให้เกิดกระทบเป้าหมายเติบโตที่ตั้งไว้ 10% หรือ 209,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ"

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหารเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยไปญี่ปุ่น ที่ผ่านมามีการตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไปญี่ปุ่น ในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ตัน จากในปีก่อนที่มีการส่งออกจำนวน 300,000 ตัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดอาจหายไป

อย่างไรก็ตาม จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. ช่วยเหลือบริจาคข้าวสารให้ประเทศญี่ปุ่น 50,000 ตัน เป็นข้าวเหนียว 20,000 ตัน และข้าวหอมปทุมธานีอีก 30,000 ตัน

ความคืบหน้าล่าสุด นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 200 ล้านบาท เป็นการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ โดยงบประมาณดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว อาหารแห้ง ผ้าห่ม และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคณะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ยกก่อนหน้าได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือไปแล้ว 5 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้จัดส่งข้าว 15,000 ตัน ไปช่วยเหลือญี่ปุ่นด้วย โดยแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 1 หมื่นตัน และข้าวเหนียว 5 พันตัน มอบให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งข้าว

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

ผู้ว่าฯ สระแก้วประสาน กกล.บูรพา ห้ามนำเข้าข้าวเขมร

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายห้ามนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาอย่างเด็ดขาด เพราะจะกระทบต่อราคาข้าวเปลือกของชาวนาไทย ใน จ.สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาไทย กำลังเก็บเกี่ยวข้าว และนำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปจำหน่ายให้พ่อค้า ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศประกันราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัด ไว้ที่ตันละ 11,500 บาท ข้าวหอมปทุมราคาตันละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ จ.สระแก้ว ประสานกับกองกำลังบูรพา ให้ทำการตรวจสอบผู้ทำการลักลอบนำข้าวเปลือกกัมพูชาเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา ซึ่งมีพ่อค้าหลายคนลักลอบนำข้าวเปลือกจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในไทย วันละกว่า 1,500 ตันต่อวัน

สำหรับราคารับซื้อข้าวเปลือกฝั่กัมพูชา อยู่ที่ตันละ 6,000-7,000 บาท ในขณะที่ราคารับซื้อข้าวเปลือกไทย อยู่ที่ตันละ 11,500- 12,000 บาท จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายแดนของ จ.สระแก้ว เข้าไปกว้านซื้อข้าวเปลือกถึงในฝั่กัมพูชาแล้วว่าจ้างเกษตรกรไทยนำรถเข้าไปขนถึงในฝั่กัมพูชา

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

รัฐขีดเส้น 1 เดือนคลอดประกันภัยข้าว

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางประกันภัยพืชผลในส่วนข้าวและให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว 57 ล้านไร่ โดยให้เสนอกลับสู่ที่ประชุมภายใน 1 เดือน เพื่อดำเนินการในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ปี 2554/2555

ที่ประชุมวางกรอบเบื้องต้นในการรับประกันภัยข้าว โดยกำหนดเบี้ยประกันภัยที่อัตรา 140 บาทต่อไร่ และหากนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงหรือใกล้สิ้นเชิงจากภัยธรรมชาติทุกประเภท เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม หรือภัยจากแมลงและศัตรูพืช จะได้รับการชดเชยสินไหมในอัตรา 2 พันบาทต่อไร่ หรือคิดเป็น 70% ของต้นทุนการผลิต เพื่อจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนใหม่ ขณะที่สัดส่วนการจ่ายเบี้ยประกันภัย เกษตรกรจะออกเงิน 50 บาทต่อไร่, ธ.ก.ส. สมทบในอัตรา 50 บาทต่อไร่ และรัฐบาลอุดหนุน 40 บาทต่อไร่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการจ่ายสินไหมชดเชย 2 พันบาทต่อไร่นั้น แบ่งเป็นการจ่ายสินไหมของบริษัทประกันภัยในอัตรา 1.4 พันบาทต่อไร่ และที่เหลือ 606 บาทต่อไร่ รัฐบาลจะจ่ายให้ชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการชดเชยความเสียหายกรณีนาข้าวเสียหายสิ้นเชิง

นายธราดล ระบุว่า ที่ประชุมแสดงความเห็นห่วงกรณีที่ ธ.ก.ส.จะต้องจ่ายเงินสมทบเบี้ยประกันภัยข้าว เพราะหากสมทบในอัตรา 50 บาทต่อไร่ ธ.ก.ส.จะต้องเตรียมวงเงินประมาณ 2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นภาระให้กับธ.ก.ส.และที่ประชุมยังมีความกังวลว่า หากมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวน้อย จะทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้นมาก ขณะที่ลักษณะของการจ่ายสินไหมทดแทนยังไม่จูงใจเกษตรกร เนื่องจากกรณีที่จะได้รับสินไหมทดแทนต้องเป็นกรณีที่นาข้าวเสียหาย 100%

ส่วนบริษัทรับประกันภัยเอกชนเข้าโครงการนั้น สมาคมประกันภัยไทย ระบุ จะหารือกันในสมาคมฯว่ามีบริษัทใดสนใจเข้าร่วมบ้าง แต่หากไม่มีบริษัทประกันภัยเอกชนสนใจหรือสมัครใจเข้าร่วมโครงการ รัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาความเสียหายทางการเกษตรทำหน้าที่รับประกันภัยข้าวแทน เพราะต้องยอมรับว่าบริษัทประกันภัยเอกชนกังวลว่าอัตราเบี้ยประกันภัย 140 บาทต่อไร่ ถือว่าน้อยมากเทียบกับวงเงินสูงสุดที่ต้องจ่ายสินไหม หากนาข้าวล้มทั้งประเทศที่ 8.03 พันล้านบาท และบริษัทประกันภัยฯไม่สามารถกระจายความเสี่ยง ไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้

นายธราดล ระบุว่า โครงการประกันภัยข้าวในปี 2554/2555 จะเป็นโครงการนำร่อง โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่มาใช้กำหนดแนวทางการประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย และการจ่ายสินไหมทดแทน แต่ในการปลูกข้าวปีการผลิตถัดไป จะมีการรวบรวมข้อมูลผลผลิตข้าวเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ว่ามีปริมาณเท่าใด ก่อนกำหนดสินไหมทดแทนเป็นหลายอัตรา เช่น หากนาข้าวเสียหาย 50% จะจ่ายสินไหมเท่าใด เสียหาย 70% จ่ายสินไหมเท่าใด หรือนาข้าวเสียหาย 90% จ่ายสินไหมเท่าใด เป็นต้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ได้มีการศึกษาตัวอย่างโครงการรับประกันภัยพืชผล พบว่าการรับประกันภัยที่ญี่ปุ่นนั้น ผู้จ่ายเบี้ยประกันจะเป็นสมาคมเกษตรกร และที่เหลือรัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินสมทบ แต่กรณีญี่ปุ่นมีความเสี่ยงไม่มากนัก เพราะพืชผลที่ประกันภัยมีหลากหลาย

ขณะที่การประกันภัยข้าวของอินเดีย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะถูกบังคับให้ต้องจ่ายเบี้ยประกัน หากแหล่งเงินลงทุนมาจากสถาบันการเงินของรัฐ แต่หากเป็นเงินลงทุนส่วนตัว ก็มีสิทธิเลือกเข้าโครงการประกันภัยหรือไม่ก็ได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

นายกฯสั่งแจงราคาประกันข้าว พรทิวาอีเอส-อ.ต.ก.ตั้งโต๊ะซื้อ

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เห็นชอบปรับการกำหนดราคาและปริมาณในโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปีการผลิต 2553/2554 รอบที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) โดยข้าวเปลือกปทุมธานี ปรับราคาประกันเพิ่มเป็นตันละ 11,500 บาท จากเดิม 11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 11,000 บาท จากเดิม 10,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,000 บาท จากเดิม 9,500 บาท พร้อมให้เพิ่มปริมาณการใช้สิทธิประกันรายได้จากครัวเรือนละ 25 ตัน เป็น 30 ตัน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงและให้เหตุผลที่ถูกต้องกับเกษตรกร กรณีที่ กชช. และ กรม. ไม่ได้เพิ่มราคาประกันข้าวเท่ากับจำนวนที่เกษตรกรเรียกร้องมา โดยเฉพาะเหตุผลในเรื่องของงบประมาณ เพราะหากปรับขึ้นเท่ากับที่เกษตรกรเรียกร้องมา จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเพิ่มครั้งนี้ใช้เงินประมาณ 11,000 ล้านบาท และรัฐต้องคำนึงถึงโครงสร้างหลักของนโยบายประกันรายได้ ที่ต้องไม่ให้เกิดความสมดุลด้วย

อย่างไรก็ตาม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองโฆษกและสหกรณ์ ได้ขอให้กรม.และกชช.พิจารณาปรับเพิ่มการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวเพิ่มมากขึ้นจากที่ปรับขึ้นให้ตันละ 500 บาทด้วย เพราะเห็นว่าในภาคอีสานนั้นจะปลูกข้าวเหนียวได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งนายกฯ ได้ระบุว่าเรื่องนี้จะมีการพิจารณาในลำดับต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรม.สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแทรกแซงราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ หลังจากราคาตกต่ำลงมาก โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรปริมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.นี้ นั้น ล่าสุด นางพรทิวา นาคาศัย รว.พาณิชย์ ได้ประสานไปยัง อคส. และอ.ต.ก.ให้เริ่มดำเนินการรับซื้อได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. นี้ในจังหวัด หรือในจุดรับซื้อที่มีความพร้อม

การรับซื้อนั้น จะเริ่มดำเนินการจนถึงผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 ออกสู่ตลาด หรือประมาณเดือนส.ค. 2554 และจะรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าราคาข้าวรับซื้อน่าจะอยู่ระหว่างตันละ 8,800-9,000 บาท จากราคาอ้างอิงตันละ 8,900 บาท และอาจต้องใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท ในการดำเนินการ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมกสิกรไทย กล่าวว่า การเพิ่มราคาประกันให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนั้นไม่เห็นด้วย เพราะจะยิ่งทำให้ต้นทุนข้าวไทยสูงขึ้น และทำตลาดต่างประเทศยากขึ้น จากปัจจุบันที่ต้นทุนข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งอื่นๆ มาก เช่น เวียดนาม ต้นทุนต่ำกว่าไทยประมาณตันละ 1,000 บาท ที่สำคัญยังมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าไทยมาก รัฐควรหาทางลดต้นทุนให้เกษตรกรมากกว่า เพราะจะได้ประโยชน์ระยะยาว แต่การเพิ่มราคาประกัน เป็นเพียงการหาเสียง และเกษตรกรจะได้ประโยชน์ระยะสั้นเท่านั้น

สำหรับราคาข้าวไทยขณะนี้ ข้าวเปลือกตันละ 8,300-8,500 บาท ลดลงเล็กน้อย ส่วนราคาส่งออก ข้าวขาว 5% ตันละ 510 ดอลลาร์ จากเดือนก่อนที่ตันละ 520-530 ดอลลาร์ เพราะข้าวเวียดนามกำลังออกสู่ตลาด และผู้ซื้อหันไปซื้อจากเวียดนามแทน ซึ่งราคาเพียงตันละ 450 ดอลลาร์ เท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พาณิชย์ชูแผนจับมือค้าข้าว พม่า-กัมพูชา

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดข้าวไทย เพื่อให้ข้าวไทยครองตลาดข้าวได้มากขึ้น โดยเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพดี มีราคาสูง และมีมูลค่าเพิ่ม

หนึ่งในยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การร่วมมือค้าข้าวกับประเทศพม่าและกัมพูชา จากก่อนหน้านี้ที่ไทยมีความพยายามร่วมมือค้าข้าวกับเวียดนามมาแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทั้งไทยและเวียดนามยังแย่งตลาดข้าวกัน และยังขายตัดราคาตัวเอง จนส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดลดลง

โดยไทยจะดำเนินการในลักษณะเป็นผู้ทำตลาดข้าวให้กับ 2 ประเทศ ด้วยการนำเข้ามาเก็บในคลังสินค้าที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนไทย โดยไม่ให้นำเข้ามาสู่ภายในประเทศได้ เพื่อป้องกันปัญหาปลอมปนกับข้าวไทย และทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ รวมถึงต้องกำหนดคุณภาพข้าวที่จะนำเข้า แต่ในการทำตลาด จะต้องบอกให้ผู้ซื้อทราบด้วยว่าเป็นข้าวที่มีแหล่งผลิตจากพม่า และกัมพูชาไม่ใช่ข้าวไทย เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ซื้อ

หากไทยไม่เร่งร่วมมือกับ 2 ประเทศอย่างจริงจัง ในอนาคตเวียดนามอาจร่วมมือกับ 2 ประเทศ และกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกแทนไทยได้

ที่มา ไทยโพสต์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-10 มี.ค. 2554 มีจำนวน 201,635 ตัน มูลค่า 89.298 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 มี.ค. 2554 มีจำนวน 1.3 ล้านตัน มูลค่า 627.728 ล้านดอลลาร์

สมาคมอาหารเวียดนาม ประกาศปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (Floor prices) ของข้าวขาว 25% ลงเหลือ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 5% ปรับลดลงเหลือ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิม 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. เป็นต้นไป และนับเป็นการปรับราคาส่งออกขั้นต่ำครั้งที่ 5 ของปีนี้

ทางด้านวงการค้าข้าวระบุว่า ราคาข้าวในตลาดในขณะนี้อ่อนตัวลงเพราะอุปทานข้าวในตลาดยังมีอยู่มาก ขณะที่ความต้องการเบาบางลง โดยราคาข้าวขาว 25% อยู่ที่ประมาณ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

มีรายงานว่าบังคลาเทศจะซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนกว่า 200,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวหนึ่งจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) และข้าวขาว 15% จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight)

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา นาย Nguyen Tan Dung นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้อนุมัติแผนการซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ โดยแผนดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ศกนี้

ทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อซื้อข้าวเก็บสำรองไว้ในในประเทศใน 4 แนวทางคือ การจัดประมูล การแนะนำทำสัญญา การจัดซื้อโดยตรง และการกำหนดราคาข้าว

ทั้งนี้ การแนะนำทำสัญญา (Recommended contract) นี้จะใช้สำหรับการซื้อข้าวเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนข้าว เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรัฐบาลไม่สามารถจะจัดหาข้าวโดยการประมูลทั่วไปได้ ส่วนการซื้อโดยตรง (Direct purchase) สำหรับสัญญาที่มีการลงนามภายใน 6 เดือน และการเสนอราคาแข่งขัน (offer competitive prices) สำหรับการเสนอราคาต่ำกว่า 2 พันล้านดอง

โดยกระทรวงการคลัง (The Minister of Finance) จะสั่งการให้มีการพิจารณาราคาสูงสุดสำหรับการซื้อและกรมสำรองอาหาร (The General Department of State) จะซื้อข้าวในราคาที่กระทรวงการคลังกำหนดมา
[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; Reap) ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรก (ก.ค.-ก.พ.) ของปีงบประมาณ 2010/11 ลดลงเกือบ 16% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวมีจำนวนลดลง

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.พ. ปากีสถานส่งออกข้าวแล้ว 2.38 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 2.82 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) จำนวน 1.66 ล้านตัน ลดลง 25% จากจำนวน 2.22 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวบาสมาติกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 718,187 ตัน เพิ่มขึ้น 19% จากจำนวน 603,389 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับในปีนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถานคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 6 ล้านตัน แม้ว่าการคาดการณ์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 5 ล้านตันก็ตาม ทั้งนี้สมาคมฯได้กำหนดเป้าส่งออก 4 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวไม่แน่นอนที่จะทำให้ถึงเป้า เนื่องจากผู้ส่งออกหลายรายได้หันไปส่งออกข้าวสาลีแทน เพราะสามารถทำกำไรได้ดีกว่า

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกคาดว่าจะในปีนี้จะส่งออกข้าวสาลีประมาณ 3 ล้านตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกมีการส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน ไปยังประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

บังคลาเทศ

แหล่งข่าวในรัฐบาล ระบุว่า ผลการประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า บริษัท Olam Enterprise จากสิงคโปร์ประมูลได้ในราคา 549.14 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F ซึ่งคาดว่าจะใช้ข้าวหนึ่งจากประเทศไทย

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

พม่า

ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดหมายว่า พม่าอาจจะกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหลังจากมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใหม่ในช่วงเดือน เม.ย. นี้ ทั้งนี้ พม้ามักจะมีการห้ามส่งออกข้าวในช่วงเวลานี้เพื่อรักษาอุปทานข้าวในประเทศไว้

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

ฟิลิปปินส์

นาย Angelito Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ให้สัมภาษณ์ว่า NFA อาจจะมีการจัดการประมูลสิทธิ์นำเข้าข้าว (rice import rights) ในส่วนของภาคเอกชนในช่วง 1-2

สัปดาห์นี้ โดยกำหนดโควตาของภาคเอกชนไว้ที่ 660,000 ตัน โดยจะต้องเป็นข้าวที่มาจากประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา

เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนาย Proceso Alcalá รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ได้กล่าวว่า NFA จะซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 200,000 ตัน ในแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (a government-to-government deal) [ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

อินโดนีเซีย

สำนักงานพลการอินโดนีเซีย (Bulog) เปิดเผยว่าสำนักงานได้ปรับเพิ่มราคาซื้อข้าวจากเกษตรกร แม้ราคาที่ได้รับซื้อสูงกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็ตาม

นายซอตารีโต อาลีโมโซ ประธาน Bulog แถลงต่อรัฐสภาอินโดนีเซียว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Bulog ได้ปรับขึ้นราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรมาโดยตลอด ซึ่งราคาซื้อข้าวของในปี 2554 สูงกว่าในปี 2553 และจนถึงขณะนี้ Bulog ได้รับซื้อข้าวไปแล้วกว่า 148,000 ตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550, 2551 และ 2553

นายซอตารีโต อาลีโมโซ กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า นโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียในการจัดหาข้าวสำหรับผู้ยากไร้มีผลดีต่อประเทศในหลายด้าน ซึ่งนโยบายดังกล่าวสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทำให้ภาวะเงินเฟ้อดีขึ้น เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการแจกจ่ายข้าวจำนวน 260,000 ตันต่อเดือน และโครงการนี้ยังกระตุ้นให้อำนาจในการซื้อสูงขึ้นด้วย

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

จีน

มีรายงานว่า COFCO จะลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปข้าวในพื้นที่กว่า 160,000 ตามรางเมตร ที่เมือง Xiantao ในมณฑล Hubei โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ก็จะมีการสร้างโรงงานที่มีกำลังการผลิตข้าวขาวปีละ 200,000 ตัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วย ทั้งนี้ COFCO มักจะสร้างโรงงานแปรรูปข้าวไว้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน แต่การสร้างโรงงานใหม่จะอยู่ทางภาคใต้ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นตลาดค้าข้าวขนาดใหญ่และมีการบริโภคข้าวเป็นจำนวนมาก

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

สหรัฐอเมริกา

สำนักข่าว WAM รายงานว่า สหรัฐอาหารบีเอ็มเรตส์ จะเริ่มอุดหนุนข้าวและขนมปังในเดือนหน้า เพื่อต่อสู้กับราคาอาหารที่แพงขึ้นเรื่อยๆ โดยรัฐบาลได้ร่วมมือกับยูเนียน คูเปอร์เรทีฟ โซไซตี้ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ลดราคาข้าว 2 ชนิดและขนมปังสำหรับลง พร้อมระบุว่ามาตรการอุดหนุนนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ไปจนถึงสิ้นปี [ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](http://ASTVผู้จัดการออนไลน์)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมีนาคม 2554 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ U.S. #2/4 (long grain milled rice) ได้ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นมา อย่างไรก็ตามราคาข้าวได้ค่อยๆปรับตัวลงนับตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา ราคาลดลงมาถึง 33 เหรียญสหรัฐต่อตันโดยมาอยู่ที่ 533 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ซึ่งราคาเป็นไปตามทิศทางเดียวกับราคาข้าวของไทยและเวียดนาม โดยในส่วนของราคาข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 519 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลง 25 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ราคาข้าว 5% ของเวียดนามก็ปรับลงมาอยู่ที่ 462

เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 42 เหรียญสหรัฐ สำหรับข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐ U.S. #1/4 (medium grain milled rice) ราคาทรงตัวอยู่ที่ 875 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

กระทรวงเกษตรสหรัฐ ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 451.52 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 440.92 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 94.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศจีน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังคลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.35 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศปากีสถาน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 447.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 438.14 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 94.26 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 98.78 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 6.79 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.35 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.17 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 31.13 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.75 ล้านตัน จากปี 2552/53 ที่มีการนำเข้า 1.15 ล้านตัน ซึ่งนับว่าเป็นการนำเข้าที่มากกว่าปกติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.5 ล้านตัน จากปีก่อนที่เคยนำเข้าประมาณ 2.4 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.1 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.15 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.02 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.4 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.65 ล้านตันข้าวสาร หลังจากเมื่อปีที่แล้วประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะในปี 2553/54 จะส่งออก 3.42 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออกประมาณ 1.2 ล้านตัน และพม่าคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 0.2 ล้านตัน จากที่เคยคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.5 ล้านตัน เนื่องจากรัฐบาลได้สั่งห้ามส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาอุปทานข้าวในประเทศและควบคุมราคาข้าวไม่ให้สูงขึ้น

ที่มา USDA